

Số 29/BC- TTTHĐ

Bình Lãng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXV

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2023 của HĐND xã Bình Lãng, về việc tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XXV. Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMTTQ xã Bình Lãng, đã phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND xã, với cử tri trong toàn xã tại 4 địa điểm, để xin ý kiến của cử tri vào các báo cáo của HĐND và UBND xã trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, tại 4 địa điểm tiếp xúc, đã có **103** cử tri tham dự, có **15** cử tri phát biểu ý kiến, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết. Tại các địa điểm tiếp xúc, thay mặt các đại biểu HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo xã, đã tiếp thu và có ý kiến trả lời trực tiếp các cử tri, còn một số ý kiến, cần phải có trả lời rõ của các cán bộ, công chức có liên quan, chủ tọa các hội nghị thống nhất với các cử tri tại hội nghị, đề nghị cụ thể như sau:

I. VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Cử tri khu vực đơn vị số 1 và số 2 đề nghị: UBND xã đề nghị cấp trên, cho kiểm tra nguồn nước tưới tiêu hệ thống sông Bá Liễu-Trại Vực và sông Cầu Muồng - Lạng Mai bị ô nhiễm nặng, lâu ngày không được nạo vét, gây ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nguồn nước không đảm bảo môi trường cho sản xuất nông nghiệp. UBND xã kiểm tra ngay việc máy hút bùn trên đoạn sông xóm Cầu Mai hút một chỗ rất sâu sẽ gây sạt lở hai bên bờ sông và nguy hiểm cho mọi người vì quá sâu.

II. VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, GIAO THÔNG, THỦY LỢI, MÔI TRƯỜNG

1. Giao thông, thủy lợi

Cử tri khu vực đơn vị số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7 đề nghị: Đề nghị UBND xã cần tập trung cao độ, có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả trong việc tuyên truyền giải phóng mặt bằng, đề sớm thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã trong năm 2024 theo nghị quyết HĐND xã đã ban hành.

Cử tri khu vực đơn vị số 3 và số 4 phản ánh: Đề nghị UBND xã chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ hơn việc xây dựng mồ mã tại nghĩa trang nhân dân, chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ thôn kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Cử tri khu vực đơn vị số 5 và số 6 đề nghị: UBND xã chỉ đạo thôn tuyên truyền vận động nhân dân, khơi thông cống rãnh tiêu thoát nước trong khu dân cư, có quy hoạch và biện pháp cải tạo nâng cấp đường thôn, đoạn từ ngõ nhà Ông Nuôi đến trường Mầm non của xã.

Cử tri khu vực đơn vị số 7 nêu: Đường giao thông thôn, xóm, mặt đường xuống cấp. Cần có biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân, đóng góp kinh phí để tu sửa nâng cấp đường để giao thông thuận tiện.

2. Đất đai, Môi trường, Xây dựng

Cử tri khu vực đơn vị số 1, số 2 và số 7 đề nghị: UBND xã có biện pháp tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, sớm mở rộng bãi rác thải tập trung, không để cho việc vứt rác thải ra đường gom, xuống ruộng gần bãi rác nhiều chỗ quá bẩn gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri khu vực đơn vị số 5 và số 6 đề nghị UBND xã, hạt giao thông cho nắp đặt biển báo, gờ giảm tốc ở ngã 4 đường 191E giao nhau với đường trục xã gần UBND xã và công trường Tiểu học Bình Lãng, để đảm bảo an toàn giao thông

III. VỀ VĂN HÓA, TRUYỀN THANH

Cử tri khu vực đơn vị số 7 nêu: Phong trào văn hoá thể thao của xã chưa có nhiều hoạt động, đề nghị UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để chỉ đạo tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao trong xã.

IV. MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC

Cử tri khu vực đơn vị số 1 và số 2 nêu: UBND xã cần chỉ đạo cán bộ, công chức có liên quan, tăng cường hướng dẫn và tuyên truyền cho công dân, thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND xã.

Trên đây là nội dung ý kiến của cử tri trong xã, phản ánh trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Thường trực HĐND xã tổng hợp đề nghị UBND xã, chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn trả lời, làm rõ (bằng văn bản) tại kỳ họp, đồng thời có các biện pháp để triển khai tổ chức thực hiện ngay, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri xã nhà. Các đại biểu HĐND xã, có trách nhiệm tuyên truyền vận động cử tri khu vực mình, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, đồng thời báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND xã đến cử tri./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện(Đề B/c);
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XX ứng cử trên địa bàn xã(Đề B/c);
- Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Lãng(Đề B/c);
- TT HĐND - Lãnh đạo UBND xã;
- TTUBMTTQ xã và các ngành đoàn thể;
- Các đại biểu HĐND xã khóa XXV;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trung Đạo